

## กทพ. จัดกิจกรรม “EXAT CG Day” ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ



วันนี้ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “EXAT CG Day” ของ กทพ. โดยมีนายนนทจิตต์ บ่างสมบุรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ กทพ. จตุจักร



นายนนทจิตต์ บ่างสมบุรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้

ภารกิจหลักของ กทพ. บรรลุผลในการลดปัญหาการจรรยาจร และเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเสมอมา ดังนั้น กทพ. จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น ตามหลักการและแนวทางการ กำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๒ ซึ่งนำไปสู่กิจกรรม โครงการและแผนงานที่ส่งเสริม สนับสนุนแนวทาง ดังกล่าว โดยเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติสืบมา



กทพ. จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรม “EXAT CG Day” ขึ้น ตามแผนงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร และพนักงานในกิจกรรมที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของ กทพ. ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร และพนักงาน เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ประมาณ ๓๐๐ คน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน กทพ. พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีอาจารย์ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

